
 
 
 
 
 
 

 
 

กมธ. การศึกษา วุฒิสภา 
พิจารณาโครงการรับฟังความเห็นเกี่ยวกับ 

ร่างพระราชบัญญัตกิารศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. .... (เสวนา ๔ ภูมิภาค) และเรื่องรอ้งเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เมื่อวันพุธที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ คณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา ได้มีการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓  
โดยมี ดร.ตวง  อันทะไชย ประธาน กมธ. การศึกษา เป็นประธานการประชุม มีการพิจารณาประเด็นส าคัญ ดังนี้ 

 พิจารณาโครงการรับฟังความเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... (เสวนา ๔ ภูมิภาค) 
ตามที่  กมธ. ศึกษา ได้มีมติให้จัด “โครงการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  

พ.ศ. ....” (เสวนา ๔ ภูมิภาค) เพ่ือเป็นเวทีให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ทั้ง ๔ ภูมิภาค เข้ามามีส่วนร่วมในการระดม 
ความคิดเห็น น าเสนอข้อมูล แลกเปลี่ยนความเห็น ให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะที่มี
ประโยชน์ต่อกระบวนการและแนวทางในการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา เพ่ือน าข้อมูล 
ที่ได้มาวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประมวลผลข้อมูลและสรุปประเด็นสาระส าคัญ และยกร่าง
จัดท าแนวทางในการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน 
ต่อการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ซึ่งที่ผ่านมาได้ด าเนินงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ๒ ภูมิภาค 
ประกอบด้วย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดนครราชสีมา และภาคตะวันตก  
ณ จังหวัดราชบุรี นั้น  

ในการนี้ ที่ประชุมเห็นควรให้จัด “โครงการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. ....” (เสวนา ๔ ภูมิภาค) ในส่วนของภาคเหนือ ณ จังหวัดแพร่ ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓ และจะมีการ
เดินทางไปประชุมเพ่ือเตรียมความพร้อมเบื้องต้น คือ  วันพุธที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๓ นอกจากนี้ที่ประชุมได้ตระหนักถึง
ความส าคัญของการออกแบบหลักสูตร และวิธีการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ โดยสอดแทรกเพ่ิมเติมไว้ในสาระ 
การเรียนรู้ทั้ง ๘ กลุ่มสาระ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” ของกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมทั้งเน้น 
จัดกิจกรรมที่หลากหลายและเหมาะสมตามทักษะและความถนัดของผู้เรียน เพ่ือมุ่งให้สถานศึกษาสามารถจัดและออกแบบ
หลักสูตรที่เหมาะสมแก่ผู้เรียนได้ด้วยตนเอง ตลอดจนพัฒนาด้านการเรียนรู้ไปพร้อมกับการสร้างวัฒนธรรมที่มีความ
หลากหลายและต่อเนื่องตลอดชีวิต โดยเน้นการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้อง  

 

ฉบับท่ี ๑๓/๒๕๖๒ วันพุธท่ี ๒๖ กมุภาพันธ ์๒๕๖๓ 
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ภาพ – ข่าว โดย ปรียานุช – ธิดา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ความคืบหน้ากรณี ข้อเสนอแนะในการพัฒนาจังหวัดจันทบุรี 

 ตามที่คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ได้เดินทางไปรับฟังข้อคิดเห็น
และข้อเสนอแนะของประชาชนในพื้นที่จังหวัดระยอง จังหวัดตราด และจังหวัดจันทบุรี ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒  
ซ่ึงประชาชนได้ให้ ข้อเสนอแนะในการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีต่อคณะสมาชิกวุฒิสภาเมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ซึ่งมี
สาระส าคัญเกี่ยวกับระบบการศึกษาจังหวัดจันทบุรี ศักยภาพของโรงเรียนประถม โรงเรียนมัธยมและมหาวิทยาลัย อาทิ  
ควรสนับสนุนให้สถานศึกษาแต่ละแห่งมีความจ าเป็นพ้ืนฐาน เช่น ระบบประปาระบบไฟฟ้า ระบบไอที ถนนเข้าออก
สถานศึกษามีความคล่องตัวและปลอดภัย การใช้พลังงานทดแทนจากแสงอาทิ ตย์เสริมในโรงเรียนยังรองรับไม่เพียงพอ  
และสนับสนุนให้มีการเรียนการสอนในภาษาต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวันนอกเหนือจากภาษาอังกฤษ เช่น  
ภาษากัมพูชา เป็นต้น 

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา ได้พิจารณาและมีมติให้เสนอเรื่องร้องเรียนดังกล่าวไปยัง
กระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือพิจารณาด าเนินการและมอบให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพิจารณาและแจ้งผล 
การพิจารณามายังคณะกรรมาธิการนั้น บัดนี้ คณะกรรมาธิการได้รับทราบข้อมูลการชี้แจ้งในเบื้องต้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  
โดยคณะกรรมาธิการจะด าเนินการแจ้งผลไปยังผู้ร้องเรียนและคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที ่
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเพ่ือทราบต่อไป  

 
 

  


